

สรุปประเด็นถาม-ตอบจากการถ่ายทอด Face book live วันที่ 20 เมษายน 2563
การใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นอย่างไร เพื่อช่วยต้านภัย “โควิด-19” อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ	ประเด็นคำถาม	ผู้ตอบ	คำตอบ
ประเด็นการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น เพื่อควบคุม ป้องกันโรคโควิด-19			
1	กองทุนท้องถิ่นทำงานด้านใดได้บ้าง มีมติการทำงานอย่างไร ในกรณีที่ได้อนุมัติเงินไปแล้ว จะต้องนำมาปรับเพื่อสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างไร	นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสม (นายกเทศมนตรี นครรังสิต)	<ul style="list-style-type: none"> ● หน่วยที่มาขอรับสนับสนุนสามารถขอปรับโครงการได้ เพราะเป็นกระบวนการที่ต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด เพื่อการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ จึงเป็นอำนาจของคณะกรรมการกองทุนที่จะสามารถทำได้ ● สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีผลทำให้มติการทำงานของท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มีวินัยในการทำงาน จึงเป็นหน้าที่ของกองทุนฯ ที่จะต้องไปคิดร่วมกับภาคีในพื้นที่เพื่อให้กองทุนท้องถิ่นเกิดประโยชน์สูงสุด ในการร่วมคิด ร่วมสร้างจากเครือข่ายด้านสุขภาพ ซึ่งหลายกองทุนฯ ในช่วงนี้อาจจะยังไม่มี การพูดคุยกัน จึงเห็นว่าภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 ภาคีเครือข่ายสุขภาพจะมีวิธีการทำงานร่วมกันอย่างไรบ้าง เพื่อนำประเด็นการปรับเงินกองทุนฯ ที่ได้อนุมัติไว้แล้วนำกลับมาเคลื่อนไหวงานการควบคุม ป้องกันโรคโควิดในช่วงเวลานี้ได้ ซึ่งกองทุนท้องถิ่นจะเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด19 ในพื้นที่ได้อย่างดี
2	ถ้าหากมีการทำฎีกาเบิกจ่ายในระบบ แต่ยังไม่ได้ออกเช็คให้กับโครงการ สามารถที่จะให้มีการแก้ไขโครงการใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดได้หรือไม่	นายวีระชัย ก้อนมณี (ผอ.สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน) สปสช.	<ul style="list-style-type: none"> ● สถานการณ์โรคโควิดเป็นเรื่องไม่คาดคิด กรอบการใช้จ่ายเงินกองทุนท้องถิ่นเมื่อต้นปีจึงมีการทำโครงการอื่นหรืออนุมัติโครงการอื่นไว้แล้ว เมื่อเกิดสถานการณ์โรคโควิดเกิดขึ้นวิธีการบริหารงบประมาณของรัฐบาลเองยังมีการปรับงบประมาณเพื่อมารองรับสถานการณ์นี้ ดังนั้น กองทุนท้องถิ่นถ้ามีการอนุมัติโครงการไปแล้ว และยังไม่ได้นำเนินการหรืออาจทำไม่ได้แล้วในช่วงสถานการณ์นี้ ก็สามารถปรับโครงการได้ซึ่งขอแนะนำ 2 วิธี คือ <ol style="list-style-type: none"> 1) หน่วยที่มาขอรับสนับสนุน (หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข/องค์กร/กลุ่มประชาชน) เห็นว่าโครงการเดิมไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์ ก็ให้ขอยกเลิกโครงการเดิม และมาขอรับสนับสนุนโครงการใหม่ โดยปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคโควิดในพื้นที่ 2) คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้พิจารณาโครงการที่ได้อนุมัติไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยอาจให้มีการประชุมผ่านระบบ Tele เพื่อให้ผู้เสนอโครงการปรับให้

ข้อ	ประเด็นคำถาม	ผู้ตอบ	คำตอบ
			<p>สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งประกาศฉบับที่ 3 ได้ให้อำนาจประธานกรรมการกองทุนอนุมัติโครงการ 100,000 บาทต่อโครงการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออันตรายในพื้นที่ทันต่อสถานการณ์และไม่สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการกองทุนได้</p> <p>ดังนั้น จากกรณีคำถามถ้าการออกฎีกาครั้งนั้น ไม่ใช่เป็นการเบิกเงินให้เจ้าของโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วหรือเพื่อเป็นการจ่ายเงินตามงวดงานที่ดำเนินการแล้ว ก็สามารถที่จะปรับแก้โครงการได้ตามแนวทางที่กล่าวข้างต้น</p>
<p>ประเด็นค่าใช้จ่ายในแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อควบคุม ป้องกันโรคโควิด-19</p>			
3	<p>สามารถจัดทำโครงการตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ในหมู่บ้าน โดยงบกองทุนฯท้องถิ่น ได้หรือไม่</p>	<p>นายวีระชัย ก้อนมณี (ผอ.สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน) สปสช.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● สามารถดำเนินการได้ หากกิจกรรมและวัสดุ/อุปกรณ์ มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ● รมัควางความเข้าใจ และขอแนะนำให้มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการดำเนินงานของสำนักงานกำหนด ซึ่งมีตัวอย่างโครงการเพื่อให้พื้นที่ได้นำไปปรับใช้ตามบริบทของพื้นที่ผ่านเว็บไซต์ https://obt.nhso.go.th/obt/home
4	<p>สามารถใช้งบกองทุนฯท้องถิ่นมาจัดซื้อเครื่องเทอร์โมสแกน เจลล้างมือ ถุงมือ แพทย์ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกัน หรือคัดกรองโรคโควิดได้หรือไม่</p>	<p>นายวีระชัย ก้อนมณี (ผอ.สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน) สปสช.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักการใช้จ่ายเงินกองทุนฯท้องถิ่น วางกรอบไว้ว่า สนับสนุนตามโครงการหรือกิจกรรม เช่น หากจะทำโครงการป้องกันโรคโควิด โดยมีรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวกำหนดอยู่ในโครงการ คณะกรรมการกองทุนก็สามารถพิจารณาอนุมัติได้ หรือหาก อสม. หรือทีมควบคุมโรคตำบลจะไปตรวจคัดกรอง อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจคัดกรอง อุปกรณ์ในการป้องกันตัวเอง ก็ต้องระบุในโครงการ ฉะนั้นจึงเป็นอำนาจและดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนในการพิจารณาอนุมัติได้ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีประกาศฉบับที่ 3 ให้อำนาจประธานกรรมการกองทุนสามารถอนุมัติโครงการได้ในวงเงิน 100,000 บาทต่อโครงการ ซึ่ง สตง. ได้แจ้งแล้วว่าอุปกรณ์ใดที่มีความจำเป็นในโครงการและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในภาวะเกิดการระบาดของโรคโควิด และรายการนั้นถูกกำหนดอยู่ในโครงการ ก็สามารถดำเนินการได้

ข้อ	ประเด็นคำถาม	ผู้ตอบ	คำตอบ
5	ประชาชนหรือ อสม.ตามข้อ 10 (2) เสนอโครงการสามารถเบิกค่าตอบแทน/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ในการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านให้ความรู้การป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโควิด ได้หรือไม่	นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม (นายกเทศมนตรี นครรังสิต)	<ul style="list-style-type: none"> ● ให้พิจารณาก่อนว่าใครเป็นผู้เสนอโครงการจากกองทุนฯ ท้องถิ่น ถ้าเป็นหน่วยบริการ เช่น รพ.สต. เป็นผู้เสนอก็คงพิจารณาเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของหน่วยงานตนเอง โดยไม่ได้เป็นการขอเบิกจ่ายเป็นหลายครั้งจากกองทุนฯ เพราะกองทุนฯเป็นหน่วยอนุมัติเงินตามโครงการ จึงขึ้นอยู่กับผู้เสนอโครงการว่ามีการเสนอผ่านช่องทางใด อยู่ภายใต้โครงการหรือไม่ และไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ท่านได้รับไว้แล้วประกอบด้วย
6	กรณีมี อปท. จัดทำโครงการแก้ปัญหาโรคโควิด โดยมีการจัดหาอุปกรณ์สำหรับการฉีดแอลกอฮอล์ บริเวณสาธารณะ แต่มีข้อถกเถียงทางวิชาการการออกหนังสือของสมาคมโรคติดเชื้อว่าการกระทำดังกล่าวอาจไม่มีประโยชน์ จะต้องดำเนินการอย่างไรเมื่อโครงการอนุมัติไปแล้ว	นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม (นายกเทศมนตรี นครรังสิต) นายประจักษ์ บุญยัง (ผู้ว่าการ สตง.)	<ul style="list-style-type: none"> ● พิจารณาได้ 2 มิติ คือ ประสิทธิภาพของการดำเนินงานกับการสร้างความเชื่อมั่นของคนในชุมชน ในช่วงแรกยังไม่ทราบวิธีการหลังจากนั้นจึงปรับวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง ยกตัวอย่างเช่น ป้ายรถเมล์เป็นที่สาธารณะประชาชนใช้สัญจร ก็ยังคงต้องทำเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง และเป็นพื้นที่ที่ประชาชนยังไม่สบายใจ ท้องถิ่นก็ยังคงต้องทำเพื่อการป้องกันและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงเห็นว่ายังทำได้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่ามีการดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากเชื้อโรคโควิด ● ขอให้พิจารณาถึงวิธีการฉีดพ่นอาจทำให้เชื่อมีการฟุ้งกระจาย และอาจทำให้ผู้ที่ฉีดพ่นมีความเสี่ยงได้รับเชื้อ จึงต้องแยกเป็น 2 ประเด็น คือ วิธีการ กับ น้ำยาที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค ซึ่งแอลกอฮอล์สามารถฆ่าเชื้อได้จริงแต่วิธีการฉีดก็อาจทำให้เชื้อกระจายฟุ้งขึ้นมา ดังนั้นผู้ฉีดจะต้องมีการป้องกัน จึงเห็นว่าฉีดได้แต่ต้องมีวิธีการป้องกันตามหลักวิชาการหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
7	โรงพยาบาลในพื้นที่ขอรับการสนับสนุนงบ สปสช. หรือ ท้องถิ่นใช้งบ สปสช. จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ตามมาตรฐานครุภัณฑ์เพื่อรองรับการรับส่ง-ผู้ป่วยโควิด 19 ในพื้นที่ (หากตรวจพบฉุกเฉิน) ได้หรือไม่อย่างไร	นายวีระชัย ก้อนมณี (ผอ.สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน) สปสช.	<ul style="list-style-type: none"> ● เงินกองทุนฯท้องถิ่น ไม่สามารถสนับสนุนได้ เพราะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ซึ่งเงินกองทุนฯท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
8	ค่าอาหารเบิกให้คนยากไร้ได้หรือไม่	นายวีระชัย ก้อนมณี (ผอ.สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน) สปสช.	<ul style="list-style-type: none"> ● เงินกองทุนฯท้องถิ่น ไม่สามารถสนับสนุนได้ เพราะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ซึ่งเงินกองทุนฯท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
9	ถ้าครุภัณฑ์การแพทย์ที่ได้จัดซื้อมา เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ Infrared ตอนทำ	นายวีระชัย ก้อนมณี	<ul style="list-style-type: none"> ● เงินกองทุนฯท้องถิ่นสามารถสนับสนุนให้กับหน่วยงานองค์กรหรือภาคประชาชน หากหน่วยงานเป็นผู้ขอรับ

ข้อ	ประเด็นคำถาม	ผู้ตอบ	คำตอบ
	ประกันสัญญาซื้อ (6 เดือน) เงินประกันสัญญา (ร้อยละ 5 ของยอดเงิน) เราจะลงในระบบสารสนเทศของกองทุนฯ ท้องถิ่น ในเงินรับฝากประเภทใด และตอนจะคืนจะต้องทำอย่างไร	(ผอ.สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน) สปสช.	การสนับสนุนโครงการและคณะกรรมการกองทุนอนุมัติจ่ายให้กับหน่วยงานไปแล้ว การดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จึงเป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานตนเอง ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกองทุนฯท้องถิ่นแล้ว
10	การดำเนินงานคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค COVID-19 แพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่จะได้รับค่าตอบแทน ค่าเสี่ยงภัยจากส่วนกลาง แก่นนำสุขภาพชุมชน อสม. ผู้นำชุมชนที่ร่วมคัดกรองโรคในชุมชน ออก X-ray คริวเรือนสามารถเบิกค่าตอบแทนจากกองทุนตำบลได้หรือไม่ ถ้าได้อัตราค่าตอบแทนควรจ่ายเท่าไรต่อวัน (กรณีที่กองทุนมีงบประมาณเพียงพอ)	นายวีระชัย ก้อนมณี (ผอ.สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน) สปสช. นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม (นายกเทศมนตรี นครรังสิต)	<ul style="list-style-type: none"> ● สามารถสนับสนุนได้ แต่ต้องดูตามความจำเป็น ความเหมาะสม ● ต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสนอโครงการ (รพ.สต./ ศูนย์บริการ/อสม.) กองทุนฯท้องถิ่นก็จะพิจารณาอนุมัติเป็นโครงการให้กับหน่วยที่มาเสนอโครงการ อาจจะมีกิจกรรมการซื้อเครื่องวัด เจล หรือค่าตอบแทน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนไม่ควรเบิกซ้ำซ้อน เพราะท้องถิ่นอาจมีการตั้งเบิกค่าตอบแทนไว้แล้ว ถ้าไม่ได้ตั้งเบิกไว้ก็สามารถเขียนรายการค่าตอบแทนไว้ภายใต้โครงการก็จะสามารถเบิกจ่ายได้
11	กองทุนฯท้องถิ่นอนุมัติ โครงการติดตาม เฝ้าระวังผู้เดินทางที่มาจากพื้นที่อื่น วันที่ 9 เมษายน 2563 รายจ่ายมีเฉพาะค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานของ อสม. และการเงินดำเนินการจ่ายเงินให้แก่หน่วยงานที่รับวันที่ 13 เมษายน 2563 ขอถามว่าก่อนวันที่ 9 เมษายน 2563 ที่มีการปฏิบัติงานของ อสม. สามารถเบิกค่าตอบแทนย้อนหลังได้หรือไม่	นายวีระชัย ก้อนมณี (ผอ.สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน) สปสช.	<ul style="list-style-type: none"> ● ควรพิจารณา 2 กรณี คือ วันที่อนุมัติโครงการกับวันที่จ่ายเงินมีความแตกต่างกัน ถ้าโครงการที่ได้รับอนุมัติ กำหนดวันเริ่มต้นไว้ เช่น วันที่ 1 ก.ย. แต่เงินยังไม่สามารถเบิกได้อาจจะเบิกได้วันที่ 3 ก.ย. เนื่องจากมีกระบวนการลงนามการจ่ายเช็ค หรือนำเช็คไปขึ้นเงิน ดังนั้น ให้เรายึดวันตามที่ได้รับอนุมัติให้เริ่มโครงการว่า <u>เป็นวันที่เท่าไร วันนั้นจึงจะเป็นวันที่เริ่มมีการเบิกจ่าย</u>
12	การป้องกันโรคโควิด-19 สามารถแจกเจลแอลกอฮอล์ให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ถูกกักตัวและสมาชิกในบ้านได้หรือไม่	นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม (นายกเทศมนตรี นครรังสิต)	<ul style="list-style-type: none"> ● สามารถดำเนินการได้ เพราะเป็นพื้นที่ระบาดตาม พ.ร.ก. ถูกเงินอยู่แล้ว
ประเด็นกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง			
13	การจัดซื้อหน้ากากอนามัยมีข้อจำกัดร้านค้าไม่สามารถขายในราคาที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดได้ ราคาต่อชิ้น 2.50 บาท เพราะจะมีความผิดตามกฎหมาย ทำให้หน่วยงานรัฐหรือกองทุนฯ ไม่สามารถซื้อหน้ากากอนามัยได้	นายประจักษ์ บุญยัง (ผู้ว่าการ สตง.)	<p>แบ่งออกเป็น 2 ส่วน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ส่วนที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ต้องจัดซื้อเพื่อนำไปให้โรงพยาบาลที่กำลังขาดแคลน ซึ่งจำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะติดโรค จึงเป็นหน้าที่ของ สธ. ที่จะดำเนินการ

ข้อ	ประเด็นคำถาม	ผู้ตอบ	คำตอบ
		<p>ดร.สาธิต ปิตุเตชะ (รมช.สาธารณสุข)</p>	<p>จัดหาหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ใช้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ส่วนของประชาชนพิจารณาตามความเสี่ยงและมาตรการที่จะควบคุมได้ ซึ่งท้องถิ่นเองมีการจัดการเรื่องหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง คือ หน้ากากผ้า ซึ่งทางการแพทย์ก็ให้สามารถใช้ได้ในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยง ดังนั้นการจัดซื้อจัดหาหน้ากากอนามัยมีความจำเป็นกับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงในระดับใด หากเป็นระดับที่มีประสิทธิภาพสูงต้องให้ สธ. เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้ หรือหน่วยงานต้นสังกัดที่ได้รับมอบให้ไปดำเนินการในเรื่องนี้ ซึ่งในส่วนของประชาชนกรมส่งเสริมฯ ก็ได้มีโครงการอบรมให้ความรู้และมีการจัดหาหน้ากากอนามัยลงไปในพื้นที่ได้บางส่วนแล้ว จึงเห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สามารถดำเนินการได้ ● การจัดซื้อหน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพสูง สธ. ดำเนินการให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้ว ส่วนที่เป็น อสม. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กระทรวงมหาดไทยได้รับโควตาประมาณ 1 ล้านชิ้นต่อวันแล้วไปกระจายในพื้นที่ เมื่อกระจายไปทุกจังหวัดแล้วอาจจะไม่พอ ซึ่งท้องถิ่นจะไปจัดซื้อหน้ากากที่มีประสิทธิภาพสูงก็อาจจะไม่สามารถจัดซื้อได้เพราะเป็นสินค้าควบคุม เพราะกระทรวงพาณิชย์ได้รวมกำลังการผลิตไว้ที่ กอกลางและกระจายจัดส่งให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุขตามโควตา ● กระทรวงพาณิชย์ควบคุมในราคา 2.50 บาท พอมีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านเวชภัณฑ์จึงมีการปรับราคาเป็น 4.80 บาท ซึ่งจะเป็นราคาควบคุมหรือไม่ ไม่แน่ใจ แต่ก็ต้องไปดูราคาว่าขยับเป็นเท่าไร อย่างไร แต่เป็นที่ทราบทั่วกันว่ารัฐบาลจะมีโควตาจัดสรรให้ท้องถิ่นจำนวน 1 ล้านชิ้นต่อวัน
14	<p>กรณีประกาศฯ พ.ร.ก. ฉุกเฉินเกี่ยวกับการระบาดโรคโควิด -19 ถ้าในพื้นที่ท้องถิ่นยังไม่เกิดระบาดโรคโควิด-19 หรือยังไม่มีผู้ป่วยโรคนี้ จะเป็นพื้นที่ระบาดหรือไม่</p>	<p>นายประจักษ์ บุญยัง (ผู้ว่าการ สตง.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ปัจจุบันนายกรัฐมนตรียังได้มีประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินให้ทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นพื้นที่ระบาด เพราะฉะนั้นทุกพื้นที่ในประเทศไทยจึงเป็นพื้นที่ระบาด และประกาศของกระทรวงสาธารณสุขยังมีพื้นที่นอกประเทศที่เป็นพื้นที่ระบาดอีกด้วย ดังนั้นจึงไม่ต้องเป็นห่วงว่าพื้นที่ของท่านจะเป็นพื้นที่ระบาดหรือไม่ หรือถ้า

ข้อ	ประเด็นคำถาม	ผู้ตอบ	คำตอบ
			<p>ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อมีสามารถดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ จึงสามารถดำเนินการได้</p>
15	<p>การให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาลงพื้นที่ในการให้ความรู้ชาวบ้านเกี่ยวกับโควิด แต่ไม่ใช่การอบรมสามารถจ่ายค่าตอบแทนได้หรือไม่</p>	<p>นายประจักษ์ บุญยัง (ผู้ว่าการ สตง.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● การดำเนินงานตามโครงการต้องพิจารณาตามคำสั่งของหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติราชการในกรณีใดบ้าง ปฏิบัติราชการนอกพื้นที่หรือปฏิบัตินอกเวลาทำการ ซึ่งการปฏิบัติตามนี้จะมีค่าตอบแทนปฏิบัติงานกรณีต่าง ๆ รวมอยู่ด้วย ในรูปแบบต่าง ๆ ค่าเดินทางไปปฏิบัติราชการ ก็จะมีค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง และถ้าใช้รถยนต์ส่วนตัวก็สามารถเบิกค่าน้ำมันได้ ตามที่ได้มีหนังสืออนุมัติสั่งการให้ไปดำเนินการ ส่วนการปฏิบัตินอกเวลาราชการก็สามารถเบิกจ่ายได้ตามนั้น ● ค่าตอบแทนต่าง ๆ กลุ่มคนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถ้าเป็น อสม. ก็จะมีค่าตอบแทน ค่าพยาบาลตามระเบียบที่กำหนด เจ้าหน้าที่ของ อปท. หรือหน่วยงานก็เป็นไปตามคำสั่งการที่ให้ดำเนินการ ส่วนค่าอาหารหากเป็นการปฏิบัติราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงก็คือค่าอาหารที่ให้ดำเนินการ เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการจะนำค่าเบี้ยเลี้ยงมาซื้อค่าอาหารเพื่อมาดูแลกันก็ได้ แต่การเบิกก็เป็นไปตามระเบียบที่ได้มีการเบิกจ่ายไว้
16	<p>หน่วยงานสาธารณสุขของบกองทุนฯ ท้องถิ่นดำเนินโครงการโควิด-19 สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขได้หรือไม่</p>	<p>นายประจักษ์ บุญยัง (ผู้ว่าการ สตง.)</p> <p>นายวีระชัย ก้อนมณี (ผอ.สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน) สปสช.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ต้องพิจารณาตามระเบียบค่าป่วยการว่าได้มีการตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ให้แล้วหรือไม่ รมั้ดระวังเรื่องความซ้ำซ้อน ● ส่วนการจ่ายด้วยกองทุนฯท้องถิ่นต้องพิจารณาตามประกาศกองทุนฯท้องถิ่น ข้อ 10 ว่าสามารถนำไปจ่ายอะไรได้บ้าง ● ประกาศกองทุนฯท้องถิ่นวางหลักเกณฑ์ไว้ 2 กรณี คือ กรณีหน่วยงานเป็นผู้ขอรับสนับสนุนโครงการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานนั้น ถ้าหน่วยงานนั้นมีระเบียบกำหนดว่าเบิกได้ ก็สามารถเบิกได้ แต่ต้องคำนึงถึงงบที่ได้รับตามปกติ และสถานการณ์การแพร่ระบาดประกอบด้วยว่าได้รับในส่วนนี้เพิ่มเติมแล้วหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ส่วนภาคประชาชนให้อ้างอิงระเบียบของท้องถิ่น เพราะภาคประชาชนไม่มีระเบียบ
17	<p>สามารถใช้งบประมาณกองทุนฯ ช่วยเหลือผู้กักกัน/ผู้ได้รับผลกระทบโควิดได้หรือไม่อย่างไร</p>	<p>นายวีระชัย ก้อนมณี (ผอ.สำนักสนับสนุน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● มีระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และของ สปสช. ที่กำหนดไว้แล้วว่าผู้กักกันและผลกระทบโควิดจะได้รับการช่วยเหลือในด้านใดได้บ้าง เมื่อมีงบประมาณ

ข้อ	ประเด็นคำถาม	ผู้ตอบ	คำตอบ
		ระบบบริการสุขภาพชุมชน) สปสช.	สนับสนุนโดยตรงแล้ว ก็ไม่สามารถมาเบิกจากกองทุนฯ ท้องถิ่นได้อีก
18	กรณีการกักตัวกลุ่มเสี่ยงในลักษณะ local quarantine จำเป็นต้องเข้ารีสอร์ท เพื่อจัดบริการกักกัน 14 วัน สามารถเขียนค่าใช้จ่ายโครงการฯ จากกองทุนฯ ท้องถิ่น เป็นค่าบริการกักกัน ก็บาทต่อวัน x จำนวนวันได้หรือไม่	นายวีระชัย ก้อนมณี (ผอ.สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน) สปสช.	<ul style="list-style-type: none"> ● มีงบประมาณจากรัฐบาลสนับสนุนแล้วโดยมอบกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบเรื่องสถานที่กักกันและบริการด้วย ไม่สามารถสนับสนุนด้วยงบกองทุนฯ ท้องถิ่นได้
19	ประกาศฯ กองทุนฯ ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 เป็นการขยายอำนาจของประธานกรรมการกองทุน เพื่ออนุมัติโครงการประเภทตามข้อ 10 (5) เกี่ยวกับโรคระบาดเท่านั้น หากโครงการตามข้อ 10 (1) (2) และ (3) ยังคงเป็นอำนาจของคณะกรรมการกองทุนเช่นเดิมใช่หรือไม่	นายวีระชัย ก้อนมณี (ผอ.สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน) สปสช.	<ul style="list-style-type: none"> ● ครอบคลุมการอนุมัติเงินกองทุนฯ ท้องถิ่นทุกหมวด ตั้งแต่ข้อ 10 (1) ถึง (5) แต่ต้องเป็นกิจกรรมเพื่อการควบคุมป้องกันโรคติดต่ออันตราย ซึ่งมีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้วว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย และไม่สามารถประชุมคณะกรรมการได้
20	การใช้จ่ายเพื่อจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด เช่น หน้ากากอนามัย หรือวัสดุทำหน้ากาก เครื่องยิงหน้ากากวัดอุณหภูมิ พบว่ามีราคาสูงหายาก หากหน่วยงานตรวจสอบลงมาตรวจสอบการใช้เงิน จะเกิดเป็นข้อสงสัยเรื่องการจัดซื้อราคาสูงเกินหรือไม่	นายประจักษ์ บุญยัง (ผู้ว่าการ สตง.)	<ul style="list-style-type: none"> ● ถ้ามีการลงไปตรวจสอบก็ต้องมีการสอบถามราคาที่มีความแตกต่างกัน ช่วงเวลาการจัดซื้อที่มีราคาเปลี่ยนแปลง สามารถเขียนเหตุผลประกอบได้ตามข้อเท็จจริง ● กระทรวงมหาดไทยมีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานราคาตามหนังสือเวียนที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไว้สามารถใช้วิธีการเหล่านั้นมาดำเนินการได้
21	การขออนุมัติใช้เงินกองทุนฯ ท้องถิ่น กรณีหน่วยบริการ รพ.สต. เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการกองทุน ให้ความเห็นชอบอนุมัติดำเนินการตามโครงการแล้วจำเป็นต้องให้ นพ.สสจ.อนุมัติเพิ่มใช้เงินบำรุงตามระเบียบหรือไม่อย่างไร เนื่องจากที่ผ่านมามีการเสนอโครงการทำได้อยู่ยากติดขัดระเบียบการเงินทำให้โครงการไม่ตอบสนองต่อปัญหาท้องที่ ท้องถิ่นอย่างทันที ลำช้าและไม่กล้าดำเนินการเงินมีแต่ไม่ถูกใช้ประชาชนเสียประโยชน์	นายวีระชัย ก้อนมณี (ผอ.สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน) สปสช. นายประจักษ์ บุญยัง (ผู้ว่าการ สตง.)	<ul style="list-style-type: none"> ● ยึดหลักเกณฑ์ตามประกาศฯ กองทุนฯ ท้องถิ่นที่กำหนดไว้ กรณีหน่วยบริการเป็นผู้ขอวิธีการปฏิบัติ จึงเป็นไปตามประกาศฯ กองทุนฯ ท้องถิ่น ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานได้รับเงินไปแล้ว ต้องปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานตนเอง ดังนั้นอำนาจจึงเป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานถือปฏิบัติ ● ลักษณะของกองทุนฯ ที่ไม่เป็นนิติบุคคล จะเป็นการสนับสนุนเงินไปให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพราะฉะนั้นหน่วยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ที่ไม่เป็นนิติบุคคล จึงต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีการของหน่วยงานตนเองถือปฏิบัติ ซึ่งกองทุนฯ ที่ไม่เป็นนิติบุคคลจะมีลักษณะการบริหารจัดการแบบนี้ ไม่มีสำนักงาน ไม่มีวิธีการบริหารจัดการต่าง ๆ จึงเป็นการสนับสนุน

ข้อ	ประเด็นคำถาม	ผู้ตอบ	คำตอบ
			เฉพาะเงินเพื่อให้หน่วยงานที่รับงบไปบริหารจัดการภายใต้ระเบียบของตนเอง
ประเด็นอื่น ๆ			
22	สถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด	ดร.สาธิต ปิตุเตชะ (รมช.สาธารณสุข)	<ul style="list-style-type: none"> ● ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทำให้เห็นถึงความสำเร็จ การกระจายอำนาจทำให้เห็นถึงการจัดการในระดับพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ เห็นผลสัมฤทธิ์ และความสำเร็จ การทุจริตคอร์ปชั่นมีอยู่ในทุกองค์กร ท้องถิ่นมีการทุจริตอยู่ระดับหนึ่ง แต่อยากให้แยกออกเพราะในวิกฤตจะมีโอกาสได้เห็นที่ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ในการจัดการในพื้นที่ได้ดี จึงเห็นว่าการกระจายอำนาจสามารถเดินคู่ขนานไปกับการตรวจสอบที่เข้มแข็งได้ มีระเบียบที่เด็ดขาด ภาครัฐต้องจัดการเรื่องนี้และสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและสามารถจัดการปัญหาสถานการณ์การควบคุมป้องกันโรคโควิดในพื้นที่ที่ประสบผลสำเร็จ
23	การตรวจสอบของ สตง.	นายประจักษ์ บุญยัง (ผู้ว่าการ สตง.)	<ul style="list-style-type: none"> ● สตง. พร้อมให้คำปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณหรือเงินกู้ต่าง ๆ ที่รัฐบาลจัดสรรลงไป และนำบทเรียนที่ได้ตรวจพบจากโครงการปกติหรือโครงการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนแต่อาจขาดการศึกษาวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ หรือข้อมูลไม่เพียงพอ ก็อาจจะทำให้โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่มีประสิทธิภาพ สถานการณ์ที่ผ่านมามีระบบ มีการเตรียมการรองรับไว้อย่างดี จึงมีเวลานำข้อมูลที่มีมาประมวลเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานได้ เช่น การดำเนินการแจกถุงยังชีพหรือการแจกสิ่งของต่าง ๆ หรือส่วนที่ประชาชนมีจิตอาสาจะช่วยเหลือ ท้องถิ่นก็ได้มีการเริ่มที่จะบูรณาการร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ แล้ว เพื่อสร้างการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ● รัฐบาลมีมาตรการออกมาเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์ และแก้ไขปัญหาเพื่อให้อยู่ในขอบเขตและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการจัดการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ดังนั้นมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลมีออกมาเพื่อดำเนินการให้แก่ประชาชน จึงเป็นข้อมูลที่น่าจะเพียงพอต่อการประเมินสถานการณ์ และนำมาบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้

ข้อ	ประเด็นคำถาม	ผู้ตอบ	คำตอบ
			<ul style="list-style-type: none"> ● สตง. มีความยินดีและพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและประชาชน และตระหนักถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ สตง. ในการป้องกันความเสี่ยงที่จะได้รับการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบที่อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาด สตง. จึงไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายที่ต้องตรวจสอบเป็นสำคัญ แต่คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ สตง. และเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจที่อาจจะได้รับความเสี่ยง จึงให้ความสำคัญตั้งแต่ช่วงเริ่มของการเกิดโรคติดต่อไวรัสโควิด โดยให้เจ้าหน้าที่ สตง. Work from home หน่วยงานใดมีความพร้อมให้ตรวจสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเดินทางไปลงตรวจในหน่วยรับตรวจ สามารถประสานแจ้งได้ และเอกสารต่าง ๆ สามารถส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้นยังไม่มี address เป็นทางการเพื่อให้หน่วยงานส่งข้อมูลเข้ามา จึงให้ใช้ email ของผู้ว่าการ สตง. ใช้ไปพลางก่อน และให้ถือว่าเป็นการส่งข้อมูลที่เป็นทางการแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจ หากหน่วยงานมีความพร้อมในการดำเนินการ ฉะนั้นการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ สตง. จะไม่เป็นอุปสรรคในพื้นที่ที่ต้องใช้เวลาเพื่อไปดูแลประชาชนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ จึงเป็นแนวทางที่เราจะร่วมมือกันเพื่อให้การทำงานประสบผลสำเร็จ
24	การบริจาคหรือแจกสิ่งของให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านปากท้อง	นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสม (นายกเทศมนตรี นครรังสิต)	<ul style="list-style-type: none"> ● ท้องถิ่นจะรับไปบริหารจัดการระบบการบริจาค/แจกสิ่งของ เพื่อให้ผู้ต้องการบริจาคให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
25	กรณี case PUI ที่เข้ามาที่ตัวอาคารอยู่ที่ โรงพยาบาลตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมาและไม่ใช้สิทธิ UC ของโรงพยาบาลเอง ต้องตั้งเบิกอย่างไร และในส่วนของต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิหมดอายุ ผิดกฎหมาย ต้องดำเนินการอย่างไร เนื่องจากกรณีต่างด้าวมีปัญหา ร้องไปที่เจ้าหน้าที่ สปสช. เจ้าหน้าที่แจ้งให้ประสานกองควบคุมโรค แต่ได้รับคำตอบให้โอนไปโอนมาและแจ้งว่าไม่มีเงินในส่วนตรงนี้สำรองจ่าย จะต้องดำเนินการอย่างไร	ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ (รองเลขาธิการ สปสช.)	<ul style="list-style-type: none"> ● กรณี Case PUI ผู้ป่วยในถ้าแพทย์มีดุลยพินิจสมควรให้ admit ก็สามารถเบิกได้ตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับผู้ป่วยโควิด ซึ่งสำนักงานได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนกรณีผู้ป่วยต่างด้าว ผู้ป่วยเป็นโควิดต่างจังหวัด ให้ประสานไปยังสำนักงานสาธารณสุขของแต่ละจังหวัด กรณีที่อยู่ใน กทม. ให้เบิกไปที่กองบริหารงานคลังสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งระเบียบสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ สปสช. https://www.nhso.go.th